



ข่าวประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

114 ซอยสุขุมวิท 23 เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110 โทรศัพท์ 0-2649-5000 ภายใน 15666 โทรสาร 0-259-6172

114 สุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110 โทรศัพท์ 0-2649-5000 ภายใน 15666

ส่วนวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร ได้จัดระบบข่าวสิ่งพิมพ์ สนใจดูรายละเอียดได้ที่ <http://news.swu.ac.th/newsclips/>

ข่าวจากหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ ฉบับประจำวันที 17 เดือนมีนาคม พ.ศ.2564 หน้า .. มูลค่าข่าว

ทปอ.ยันไม่มีเหตุจำเป็นเลื่อนสอบTCAS

ชี้ถ้าขยับวันจะกระทบกับคนหมู่มากเชื่อระบบไม่เหลื่อมล้ำเพราะเปิด4รอบ

กรุงเทพฯ * ทปอ.ยัน การเลื่อนสอบ TCAS ต้องเกิดจากกรณีที่มีเหตุจำเป็นจริงๆ ไม่ใช่เกิดจากความต้องการของใคร ยันถ้าเลื่อนสอบจะกระทบกับคนจำนวนมาก ไม่แนใจศาลปกครองรับฟ้องตามคำร้องของเด็กกลุ่มหนึ่งหรือไม่ เชื่อไม่มีความเหลื่อมล้ำในระบบเพราะมีการเปิดให้สอบ 4 รอบ

ตามที่เพจเฟซบุ๊กแซ่รวาวิทยาไม่เอาเผด็จการ ได้โพสต์ข้อความระบุว่า ถึงเวลาแล้วที่เราจะต้องมาเรียกร้องเพื่ออนาคตของชาติ! ร่วมแสดงจุดยืนและเรียกร้องว่าปัญหาเกิดจากระบบ ไม่ใช่ตัวนักเรียน พบกันที่หน้า ทปอ. พรุ่งนี้ ห้าโมงเย็นเป็นต้นไป #เลื่อนไม่ได้ก็รื้อระบบ #เลื่อนสอบให้อนาคตของชาติDay4 #มีอบ16มีนา #dek64 พร้อมทั้งได้โพสต์ภาพที่มีข้อความระบุว่า เลื่อนไม่ได้ก็รื้อระบบ ทุกคนล้วนได้รับผลกระทบ อย่าปล่อยให้อนาคตของชาติสู้เพียงลำพัง พบกันหน้า ทปอ. วันอังคารที่ 16 มีนาคมนี้ เวลา 5 โมงเย็น เนื่องจากต้องการให้เลื่อนสอบการทดสอบวิชาความถนัดทั่วไป (GAT) และความถนัดทางวิชาชีพ/วิชาการ (PAT) วิชาสามัญ สทศ. และการสอบโอเน็ตต้น

เมื่อเวลา 13.00 น.โดยประมาณ ทางเพจแซ่รวาวิทยาไม่เอาเผด็จการ ได้โพสต์ข้อความระบุว่า ต่วน! ย้ายสถานที่ไปจัดหน้าหอศิลป์พร้อมกันวันนี้ ห้าโมงเย็น

และเมื่อเวลา 15.00 น.โดยประมาณ ทางเพจแซ่รวาวิทยาไม่เอาเผด็จการ ได้โพสต์ข้อความระบุว่า "ทางทีมขอยกเลิกงานที่จะจัดขึ้นในวันนี้ละคะ แต่เรายังเดินทางต่อไป โปรดติดตามเพื่อนของเรา @florasprig กับงานที่เชียงใหม่ บริเวณลานอนุสาวรีย์สามกษัตริย์ เวลา 5 โมงเย็น! ทางทีมงานต้องขอภัยในทีนี้"

โดย นายพีระพงศ์ ตรีเจริญ ผู้จัดการระบบการคัดเลือกกลางบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา (TCAS) ของที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) กล่าวว่า การเลื่อนการทดสอบใดๆ นั้นจะต้องเกิดจากกรณีที่มีเหตุจำเป็น ไม่ใช่เกิดจากความต้องการ โดยเหตุจำเป็นจะมีใน 2 กรณี คือ เหตุที่ส่งผลให้ไม่สามารถจัดสนามสอบได้ และเหตุที่ทำให้เกิดความไม่ปลอดภัยแก่ผู้เข้าสอบ อีกทั้งขณะนี้สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 มีมาตรการการป้องกันและกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) อนุญาตให้มีการจัดสอบได้ ดังนั้นจึงไม่มีเหตุจำเป็นใดในการเลื่อนสอบ อีกทั้งการเลื่อนสอบจะกระทบต่อผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียจำนวนมาก ดังนั้นเราจะคำนึงถึง

ความจำเป็น สำหรับกรณีที่จะมีการยื่นร้องศาลปกครองให้พิจารณาในเรื่องนี้นั้น ตนไม่สามารถทราบได้ว่าศาลปกครองจะรับคำฟ้องหรือไม่ หากศาลรับและมีคำสั่งว่าการสอบนี้ไม่เป็นธรรม ทาง ทปอ.ถือว่าคำสั่งศาลนั้นเป็นความจำเป็นให้ต้องดำเนินการเลื่อนการสอบ หรือ ศาลไม่รับฟ้องก็คงต้องเดินทางไปตามกระบวนการต่อไป "อย่างไรก็ตาม ขณะนี้มีทั้งกลุ่มที่ออกมาเรียกร้องให้เลื่อนสอบ และมีกลุ่มที่เรียกร้องไม่ให้เลื่อนการสอบ หาก ทปอ.เลื่อนสอบด้วยเหตุความต้องการ อีกกลุ่มหนึ่งก็จะออกมาเรียกร้องไม่ให้เลื่อนการสอบ ส่วนกรณีที่มีการพูดถึงเรื่องความเหลื่อมล้ำนั้น ระบบ TCAS มีทั้งสิ้น 4 รอบ เรามีรอบที่ไม่ใช่คะแนนสอบ รอบที่ลดความเหลื่อมล้ำ คือ รอบโควตา ซึ่งดำเนินการมาในลักษณะนี้อยู่แล้ว".